

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8274 /BGTVT-VT  
V/v khai thác các chuyến bay quốc  
tế đi/đến Cảng hàng không Vinh  
của Vietjet Air

*Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021*

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 3296/CHK-VTHK ngày 30/7/2021 của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) về việc khai thác các chuyến bay quốc tế đi/đến Cảng hàng không Vinh của Vietjet Air. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) có ý kiến như sau:

Tại văn bản nêu trên, Cục HKVN cho biết UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 4367/UBND-VX ngày 10/7/2021 đồng ý tiếp nhận công dân Việt Nam nhập cảnh tại Vinh và cách ly tại cơ sở cách ly của tỉnh, tuy nhiên chưa đề cập đến văn bản đồng ý về chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc Vietjet Air tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia về nước và cách ly tại tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại văn bản số 4567/VPCP-QHQT ngày 09/7/2021 về việc tổ chức chuyến bay hỗ trợ đưa công dân Việt Nam về nước, Công điện số 570/CD-TTg ngày 02/5/2021 và Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Ngoại giao là đầu mối tổng hợp, thống nhất trong “Tổ 5 người” để thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước.

Do vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn hãng hàng không Vietjet Air gửi đề nghị tổ chức chuyến bay chở công dân từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia về nước và cách ly tại tỉnh Hà Tĩnh tới Bộ Ngoại giao để chủ trì, xử lý theo đúng thẩm quyền. Ngoài ra, việc tổ chức các chuyến bay này cần phải có sự thống nhất của địa phương nơi có Cảng hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tiếp nhận các chuyến bay, cũng như phương án phòng, chống dịch bệnh trong quá trình khai thác, tiếp nhận và bố trí cách ly tại địa phương.

Sau khi có ý kiến chủ trương của cấp có thẩm quyền về thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước và cách ly tại tỉnh Hà Tĩnh; sự thống nhất của các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Hàng

không Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật./.

**LuatVietnam**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục YT GTVT;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Lưu: VT, VT (B2).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



*[Handwritten signature]*

**Lê Anh Tuấn**